

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายกระทรวงเกี่ยวกับการช่วยเหลือดูแลฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๕๓/พ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายกระทรวงเกี่ยวกับการช่วยเหลือดูแลฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลการฟื้นฟู การมอบหมายกิจกรรมด้านสังคมในการจัดทำแผนฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ และแนวทางในการช่วยเหลือในระยะการรอการฟื้นฟูในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ (ลำดับ ๒, ๔ และ ๕ ในเอกสารที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ) นั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถสนับสนุนการทำข้อมูลเชิงพื้นที่ เชิงบุคคล และเชิงประจักษ์ในมิติต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และไม่เกิดความซ้ำซ้อน รวมทั้งสามารถตรวจสอบและประเมินค่าได้อย่างรวดเร็ว จึงมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบฐานข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และมอบหมายหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามผลการหารือของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยในส่วนของการดำเนินการในระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ำในพื้นที่ยังท่วมสูง (ระยะเวลาประมาณ ๔-๖ สัปดาห์) ให้ทุกกระทรวงเร่งจัดทำแผนการดำเนินการในรายละเอียด แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวบรวม วิเคราะห์ จัดกลุ่ม และลำดับขั้นตอนการดำเนินการในภาพรวมให้เป็นระบบและไม่เกิดความซ้ำซ้อน ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ต่อไป

/๒. ...


๒. มอบหมายหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังนี้

๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถประสานงานและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบและดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่เกิดปัญหาความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เสนอเพิ่มเติมไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๒.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์รับไปประสานงานและเร่งรัดบริษัทประกันภัย เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยและทำประกันภัยไว้ ได้รับความช่วยเหลือชดเชยจากบริษัทประกันภัยอย่างรวดเร็ว

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๕  
ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๙๗/พ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ (กรุณา/อริตรา)

เรื่อง การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายกระทรวงเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ดูแล  
ฟื้นฟูผู้ประกอบการ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

### ๑. ข้อเสนอ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ  
เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และมอบหมาย  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

### ๒.สาระสำคัญ

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) และ  
รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ) ได้หารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ  
ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม และ  
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นรายกระทรวง เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. -  
๑๑.๐๐ น. ณ ห้องสี่เขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมของบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง  
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติ สำนักงานประมง และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้สรุปแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตาม  
เอกสารแนบท้าย

### ๓. ความเห็น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอ  
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติตามข้อ ๓  
หรือจะเห็นสมควรประการใด ขอได้โปรดสั่งการ

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ลำดับ	เรื่อง / ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ / มอบหมาย
๑	แนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและขั้นตอนการฟื้นฟู ๔ ระยะ	<p>๑. ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คือ การจัดการในการป้องกันกระแสน้ำที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย การอพยพและให้ความช่วยเหลือประชาชน และการจัดหาปัจจัยการดำรงชีพ ซึ่งขณะนี้ ศปก. ร่วมกับทางจังหวัดและพื้นที่ ได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ำในพื้นที่ยังท่วมสูง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๔-๖ สัปดาห์ ซึ่งในระยะนี้จะเป็นระยะที่ประชาชนที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งพักพิงในศูนย์อพยพ มีความตึงเครียด เนื่องจากทรัพย์สินถูกทำลาย ประกอบกับความกังวลในด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งในจุดนี้จะต้องมีการบูรณาการที่ศูนย์อพยพ</p> <p>๓. ระยะการฟื้นฟูภายหลังน้ำลดแล้ว ซึ่งจะเป็นการเร่งฟื้นฟูด้านกายภาพ เช่น การซ่อมแซมถนน เส้นทางคมนาคม โรงพยาบาล โรงเรียน ตลอดจน สถานที่ราชการ โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่ง ครม. ได้มีมติ แต่งตั้งคณะทำงานไปแล้วรวม ๓ ชุด โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบด้านการฟื้นฟูงานโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ และรองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ) รับผิดชอบด้านสังคม</p> <p>๔. ระยะการปรับโครงสร้างถาวร เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศเพื่อสร้างเป็นระบบถาวร ทั้งในด้านระบบชลประทาน ระบบป้องกันอุทกภัยและภัยธรรมชาติ ระบบคมนาคม ระบบการวางระบบผังเมืองของประเทศ และรวมถึงระบบการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ โดยภาพรวมด้วย ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลืออุทกภัย ดินโคลนถล่ม วาตภัย และคลื่นชายฝั่ง ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นประธาน</p>

ลำดับ	เรื่อง / ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ / มอหมาย
๒	การจัดทำระบบฐานข้อมูลการฟื้นฟู	ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนนั้น จะต้องเน้นให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบฐานข้อมูล รายบุคคล ตั้งแต่ฐานข้อมูลด้านอาชีพ ที่อยู่อาศัย รวมถึงข้อมูลด้านภาพถ่ายดาวเทียมของทิศทางน้ำ และข้อมูลทางกายภาพเพื่อประกอบในการวางแผนทางฟื้นฟูแบบถาวร มอบให้ทางกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นเจ้าภาพหลัก โดยประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๓	รูปแบบของการบูรณาการกิจกรรมในศูนย์อพยพ ๔-๖ สัปดาห์	มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ) เป็นเจ้าภาพในการให้หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุน ซึ่งศูนย์อพยพนี้จะต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนในระยะ ๔-๖ สัปดาห์ โดยให้มีการประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคล ตามข้อ ๒ การให้บริการด้านสาธารณสุข การจัดหาอาหาร การบริการขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจ และการฝึกอาชีพเพื่อโอกาสของการจ้างงานในช่วงเวลาน้ำลดตามโครงการฟื้นฟูต่างๆ ด้วย
๔	การมอบหมายกิจกรรมด้านสังคมในการจัดทำแผนช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ	
	๔.๑ การแก้ไขปัญหาหน้าเฝ้าเสีย [กระทรวงกลาโหม (กท.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)]	๑. มอบหมายให้ กท. และ ทส. รับไปแก้ไขปัญหาหน้าเฝ้าเสียในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ๒. มอบหมายให้ ทส. ประสานกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในการส่งเจ้าหน้าที่ไปแนะนำการผลิต EM และจัดชุดเครื่องมืออุปกรณ์ให้แต่ละชุมชน เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหน้าเฝ้าเสียในพื้นที่ ๒.๒ ล้านไร่ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้ ทส. รับผิดชอบแนะนำจนถึงขั้นตอนการนำไปใช้ด้วย ๓. มอบหมายให้ ทส. สืบหาข้อมูลพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแล้วส่งข้อมูลให้คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา

ลำดับ	เรื่อง / ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ / มอบหมาย
	๔.๑ (ต่อ)	ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (ด้านสังคม) เพื่อดำเนินการพิจารณาจัดหาที่ทำกินใหม่ที่เหมาะสมต่อไป
	๔.๒ การเฝ้าระวังโรคระบาด/ และรูปแบบ(model) ศูนย์อพยพ [กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)]	<p>๑. รับทราบมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามที่ สธ. รายงาน โดยให้เน้นการช่วยเหลือจังหวัดที่จะมีน้ำท่วมขังระยะยาว</p> <p>๒. มอบหมายให้ สธ. เฝ้าระวังโรคระบาดต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยอาศัยเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการวางระบบการป้องกันและสนับสนุน</p> <p>๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ) ดูแลเรื่องรูปแบบ (Model) ของศูนย์อพยพถาวรว่าควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดเป็นชุมชน เช่น มีหัวหน้าศูนย์ฯ ครู แพทย์ พยาบาล มีการสอนหนังสือ ฝึกอาชีพ เป็นต้น</p>
	๔.๓ การฝึกอบรมอาชีพ [กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)]	<p>๑. มอบหมายให้ พม. ร่วมกับ สธ. ในการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ เช่น งานซ่อมบ้าน งานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ในศูนย์อพยพ ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละจังหวัด</p> <p>๒. มอบหมายให้ พม. ประสานกับ มท. ในการเป็นเจ้าภาพจัดทำฐานข้อมูลของผู้ตกงานที่เป็นลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างโรงงาน</p>
	๔.๔ การฟื้นฟูโบราณสถาน [กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)]	<p>โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์)</p> <p>๑. ให้เร่งรัดประเมินความเสียหายของโบราณสถานต่าง ๆ กรณีเป็นงานด้านโยธาให้เสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฯ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) พิจารณา และให้ วธ. จัดทำแผนป้องกันโบราณสถานในระยะยาวด้วย</p> <p>๒. มอบหมายให้ วธ. ประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจในความสมบูรณ์ของโบราณสถานให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ</p>
	๔.๕ การช่วยเหลือ ครู นักเรียน โรงเรียน [กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)]	๑. รับทราบตามที่ ศธ. เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งว่า การเปิดเทอมเป็นไปตามกำหนดเดิม คือ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะพิจารณาได้ตามความจำเป็น กรณีที่โรงเรียนใดไม่สามารถเปิดเทอมได้ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้แจ้ง สพฐ. ทราบ

ลำดับ	เรื่อง / ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ / มอบหมาย
	๔.๕ (ต่อ)	<p>ก่อนถึงวันเปิดภาคเรียน ๑ สัปดาห์ นอกจากนี้ การสอบ GAT - PAT ให้เลื่อนเป็นวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน และวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔</p> <p>๒. สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ทำการสอบภาคเรียนที่ ๑ ให้โรงเรียนจัดให้มีการทบทวนบทเรียนให้กับเด็กนักเรียนก่อนทำการสอบต่อไป</p> <p>๓. มอบหมายให้ ศธ. ไปจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายของโรงเรียน ครู และเด็กนักเรียนที่ประสบอุทกภัย</p> <p>๔. กรณีโรงเรียนที่ยังไม่สามารถจัดทำการสอนได้ให้จัดการสอนที่ศูนย์อพยพ</p> <p>๕. การช่วยเหลือด้านการเงินให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรงเท่านั้น</p>
๕	แนวทางในการช่วยเหลือในระยะการรอการฟื้นฟูในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ	
	๕.๑ การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม [กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)]	<p>มอบหมายให้ อก. รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โรงงานต่างๆ ผู้ประกอบการ SME ในช่วง ๒ เดือนก่อนน้ำลด ทั้งในส่วนที่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งที่อยู่ในและนอกนิคมอุตสาหกรรม และมีประกันภัยและไม่มีประกันภัย เช่น การให้ความช่วยเหลือในด้านเครื่องมือ/เครื่องจักร และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ประสานกับ กต. ที่จะให้ความช่วยเหลือในลักษณะรัฐต่อรัฐด้วย และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๑ สัปดาห์</p> <p>ทั้งนี้ ให้ อก. เชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมทั้งให้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการของภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบกิจการในประเทศไทยต่อไป</p>
	๕.๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน [กระทรวงแรงงาน (รง.)]	มอบหมายให้ รง. รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้แรงงาน ในช่วง

ลำดับ	เรื่อง / ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ / มอบหมาย
	๕.๒ (ต่อ)	<p>๒ เดือนก่อนน้ำลด ให้ครอบคลุมถึงผู้ใช้แรงงานในแต่ละกลุ่ม ทั้งผู้ที่อยู่/ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม แรงงานที่ถูกเลิกจ้างถาวร (เช่น การฝึกอาชีพ) และแรงงานที่ว่างงานชั่วคราวเนื่องจากสถานประกอบการอยู่ระหว่างการบูรณะฟื้นฟู (เพื่อรอทำงานในสถานประกอบการเดิมต่อไป) และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๑ สัปดาห์</p> <p>ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าวให้ รง. ประสานกับ มท. พณ. อก. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้แรงงานกับแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลของผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้แนวทางให้ความช่วยเหลือมีความครบถ้วน ถูกต้อง และไม่เกิดความซ้ำซ้อน</p>
	๕.๓ การดำเนินการบูรณะซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน [กระทรวงคมนาคม (คค.)]	<p>๑. มอบหมายให้ คค. รับผิดชอบจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาและบูรณะซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ในช่วง ๒ เดือนก่อนน้ำลด ทั้งในส่วนที่เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักและเส้นทางโครงข่ายต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการขนส่งสินค้าและบริการ โดยให้ประสานข้อมูลในการดำเนินการกับ พณ. และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๑ สัปดาห์</p> <p>๒. ให้ คค. รับผิดชอบประสานงานกับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เพื่อให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการบูรณะฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ทราย และถุงบรรจุให้เพียงพอและสอดคล้องกับลำดับความสำคัญเร่งด่วน</p>
	๕.๔ การบริหารจัดการน้ำ [กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)]	๑. มอบหมายให้ กษ. รับผิดชอบจัดทำแผนและแนวทางในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเป็นระบบในช่วง ๒ เดือนก่อนน้ำลด โดยให้ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ เช่น เส้นทางระบายน้ำ ความต้องการเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการสูบน้ำ และกรอบระยะเวลาการระบายน้ำ เป็นต้น และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๑ สัปดาห์



ลำดับ	เรื่อง / ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ / มอบหมาย
๕.๔ (ต่อ)		๒. มอบหมายให้ กษ. (กรมชลประทาน) ประสานกับ วท. เพื่อจัดทำข้อมูลระดับน้ำสูงสุดของแต่ละพื้นที่เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และจัดทำพนักงันน้ำให้มีความสูงสอดคล้องกับระดับน้ำสูงสุดในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของทางราชการ เพื่อให้เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไป
	๕.๕ แนวทางการกำกับดูแลการกระจายและการควบคุม ราคาสินค้าและบริการ [กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)]	มอบหมายให้ พณ. รับผิดชอบจัดทำแผนและแนวทางการในการกำกับดูแลการกระจายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชนให้เพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งควบคุมดูแลให้ราคาสินค้าดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามกลไกตลาด ทั้งนี้ ให้ พณ. ประสานกับ คค. เกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมที่จำเป็น เพื่อให้การขนส่งสินค้าต่างๆ ไปยังปลายทางมีความสะดวกและรวดเร็วด้วย
	๕.๖ มาตรการด้านการเงินและการคลัง รวมทั้งการตั้งเป้าหมายด้านเศรษฐกิจมหภาค	๑. ตามที่ สศช. ได้รายงานผลกระทบในภาพรวมของเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ ๔ ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อาจจะติดลบถึงร้อยละ ๑.๗ ในปี ๒๕๕๔ ๒. ให้ กค. ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกับสมาคมธนาคารไทย ในการออกมาตรการทางด้านสังคมในการที่จะพักชำระหนี้และอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย (SME) รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ได้เท่าเทียมกับธนาคารภาครัฐ ๓. มอบหมายให้คณะกรรมการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจจัดทำมาตรการในการฟื้นฟูกิจการต่างๆ รวมทั้งผ่อนปรนด้านภาษีในเรื่องเครื่องจักร วัตถุดิบ ทั้งนี้ ให้รวมถึงมาตรการที่จะสามารถใช้ความร่วมมือภาครัฐต่อรัฐกับทาง กค. ด้วย เพื่อให้การชะลอตัวทางเศรษฐกิจน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้